

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)

tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 42 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương; trong đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cấp nguồn vật liệu xây dựng, nhất là cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn, đang tích cực triển khai 28 nhiệm vụ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; bổ sung, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án tháo gỡ liên quan đến thủ tục đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình theo phương

thức đối tác công tư. Theo đó, đến nay báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được hội đồng liên ngành họp thẩm định và có thông báo kết luận. UBND tỉnh và nhà đầu tư đề xuất dự án đang tổ chức rà soát, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của hội đồng thẩm định để hoàn thiện báo cáo. Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh đã hoàn thiện, chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin ý kiến tham vấn Bộ Giao thông Vận tải đối với nội dung sử dụng cát biển phục vụ công tác san lấp, đắp nền cho dự án, làm cơ sở báo cáo hội đồng thẩm định; hoàn thiện công tác khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án; tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị giải phóng mặt bằng, bảo đảm tuần thủ quy định của pháp luật. Công tác trích lục, trích đo đạc cơ bản hoàn thành. Về vật liệu phục vụ dự án, theo tính toán cần khoảng 15,7 triệu m³ cát, trong đó Thái Bình cần khoảng 8,85 triệu m³. Hiện tỉnh đang phối hợp với nhà đầu tư để xuất dự án để tính toán, xác định chính xác nguồn cung vật liệu (đất, đá, cát) để phục vụ dự án. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường

và các bộ, ngành liên quan phần đầu hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 9/2024. Phê duyệt dự án trong tháng 9/2024. Hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án. Phần đầu khởi công dự án trong tháng 12/2024.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường các dự án. Nhấn mạnh mục tiêu phần đầu hết năm 2025 hoàn thành và vượt mục tiêu xây dựng 3.000km đường cao tốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt thiên tai, bão, lũ lịch sử gây thiệt hại lớn về người và của, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm với tinh thần cao nhất, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; thúc đẩy đầu tư công; phát huy cao độ tinh thần dân tộc, sức mạnh truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là những thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, báo giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch; các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, thiết

bị thi công 3 ca 4 kíp bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án chủ động tìm kiếm, xác định nguồn vật liệu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ vật liệu để hoàn thiện thủ tục cấp mỏ, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp, đáp ứng tiến độ các dự án.

Đánh giá việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo tại phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; trong đó, tỉnh Thái Bình đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư dự án cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và chia sẻ những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành, phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trong đó nhấn mạnh giao thông vận tải thời gian tới; đồng thời, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuyển các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đông chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế quốc tế Kyushu, Liên đoàn Kinh tế Kyushu đưa đoàn công tác sang làm việc tại Việt Nam dự kiến vào đầu năm 2025 nhằm đạt được sự hợp tác hiệu quả ở những lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên.

Đông chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa truyền thống, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh, định hướng phát triển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và những cơ hội cho các nhà đầu tư FDI muốn hợp tác phát triển tại Thái Bình. Đồng chí hoan nghênh đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế quốc tế Kyushu, Liên đoàn Kinh tế Kyushu đến làm việc tại Thái Bình và có những ý tưởng thúc đẩy hợp tác đầu tư của Kyushu cũng như Nhật Bản vào Thái Bình, đồng thời kết nối cung ứng nguồn nhân lực tại Thái Bình làm việc thời vụ tại Kyushu. Đồng chí khẳng định, những nội dung đoàn công tác quan tâm, mong muốn hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển và thế mạnh của Thái Bình. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn nghiên cứu, kết nối, xúc tiến đưa các doanh nghiệp Kyushu và Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh. Thái Bình mong muốn Hiệp hội Kinh tế quốc tế Kyushu và Liên đoàn Kinh tế Kyushu hỗ trợ tình quảng bá, kêu gọi, xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Thái Bình ở một số lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, dược - sinh học... trong thời gian tới.

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

loại khỏi vòng chiến đấu 5.759 tên địch, bắn rơi 38 máy bay, thu nhiều vũ khí, trang bị, góp phần bảo vệ vững chắc vùng giải phóng có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng Lào.

Ngoài ra, đoàn đã đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tại Lào và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đây là các hoạt động nằm trong chuyến thăm và làm việc với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh và 2 nước, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Thái Bình là "cái nôi" của ngành dầu khí Việt Nam; trước những thiệt hại tỉnh gặp phải, Tập đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động các đơn vị thành viên quyên góp ủng hộ. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân những khu vực bị thiệt hại, bị ngập nặng; tin tưởng với truyền thống anh hùng cách mạng và đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ sớm giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

LƯƠNG THẾ LỘC (MTTQ tỉnh)

* Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân, nhất là học sinh vùng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Thái Bình, ngành giáo dục thành phố phát động học sinh các trường học trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo... để gửi về vùng lũ. Đặc biệt, trong tuần này các trường không tổ chức các buổi họp với hoạt động quyên góp các nguồn lực hướng về đồng bào và học sinh vùng lũ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, tinh thần từ nguyện của học sinh. Các trường tổ chức phân loại, sắp xếp đối với vở (theo khối lớp), đồ dùng học tập... để gửi tặng học sinh vùng lũ.

MINH NGUYỆT

* Ban CHQS huyện Tiên Hải vừa tổ chức phát động cán bộ, nhân viên quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3.

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng chung tay giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tiên Hải đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển tới Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải để điều phối, kịp thời chuyển đến các địa phương, giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

PHẠM ĐỒNG (Đài TTTH Tiên Hải)

TRAO QUÀ TRUNG THU...

(Tiếp theo trang 1)

102 suất quà cho các bệnh nhi nặng, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại xã Đình Phùng (Kiến Xương), xã Tân Học (Đái Thụy). Tổng trị giá quà tặng hơn 66 triệu đồng. Qua đó góp phần làm dịu nỗi đau bệnh tật, động viên gia đình các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn.

HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 17/9, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quỳnh Phụ xem xét, thảo luận, quyết nghị 22 tờ trình quan trọng của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tại một số xã, thị trấn; dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường huyện, đường liên xã, đường trục thôn và đường giao thông trực chính nội đồng; dự án nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi, kênh tưới lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai của huyện; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công cấp huyện 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024...

HĐND huyện cũng cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện. Các nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

sau khi mở rộng khoảng 70ha. Căn cứ bộ tiêu chí theo quy định, tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Nguyễn Xá và phân mở rộng CCN Đò Lương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ

tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN nhân mạnh: Việc phát triển các CCN là cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội

đồng yêu cầu Sở Công Thương rà soát lại hồ sơ và đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện, bảo đảm đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp sau khi được UBND tỉnh chấp thuận là nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN cần huy động nguồn lực, tập trung triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngay, bảo đảm đúng quy hoạch, đồng bộ, hiện đại; phối hợp chặt chẽ với UBND 2 huyện Vũ Thư, Đông Hưng triển khai công tác giải

phóng mặt bằng; chú trọng thu hút đầu tư và lựa chọn những nhà đầu tư thứ cấp có quy mô lớn, lĩnh vực sản xuất phù hợp với tính chất ngành nghề đã quy định, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Hai huyện Vũ Thư, Đông Hưng phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự quá trình thi công dự án.

TRAO YÊU THƯƠNG tới đồng bào vùng bị thiên tai

Bão số 3 và lũ lụt sau đó đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến công việc và đời sống của nhiều người dân các tỉnh, thành phố phía Bắc. Một lần nữa, sức mạnh của tinh đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" được lan tỏa thông qua những hoạt động sẻ chia, cứu trợ giúp người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Chở yêu thương, gửi nghĩa tình

"Có gia đình không còn một ai. Có ông bố đi công việc sớm, quay về cả vợ cả con vui dưới đồng đất hết rồi... Khi xem tin tức về sức tàn phá của thiên tai, thiệt hại do đồng bào mà tự nhiên nước mắt cứ trào ra, xót thương vô cùng. Chung tay mỗi người một ít, động viên tinh thần cho đồng bào vượt qua" - đó là tâm sự của Ni trưởng Thích Đàm Thoa, trụ trì chùa Ngàn, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Ni trưởng đã chủ động liên hệ với Ủy ban MTTQ tỉnh để ủng hộ 5 triệu đồng góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Đầu gia đình bị thiệt hại mấy chục triệu đồng do mưa bão nhưng anh Nguyễn Trung Anh, tổ 3, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cũng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh gửi tới người dân bị ảnh hưởng của bão, lũ 2 triệu đồng. Anh cho biết: Minh chỉ là hạt cát, góp chút ít để có thể giúp đỡ được ai đó qua cơn hoạn nạn.

Không chỉ là những lời cầu chúc bình an hay chia sẻ trên các trang mạng xã hội mà rất nhiều hành động thiết thực đã được người dân Thái Bình thực hiện. Khi biết tin nhiều người dân các tỉnh miền núi phía Bắc chịu cảnh "màn trời chiếu đất", trong các hội nhóm facebook, nhiều người đăng bài viết nhận vận chuyển nhu yếu phẩm, áo phao, những vật dụng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn miền phở. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) cùng những người bạn của mình kết nối, tập hợp các nguồn lực ủng hộ: lương thực, thuốc, sách vở, quần áo, đèn pin... chuyển lên Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai trao cho nhân dân vùng lũ. Chị cho biết: Đi hỗ trợ càng thấy sự đau thương, mất mát của những dân vùng lũ, sự bần bĩ của các lực lượng ngày đêm giúp dân. Bao nhiêu cảm xúc, lúc đi phân khởi được giúp đồng bào bao nhiêu lúc về thương đồng bào mình bấy nhiêu.

Còn HTX Nông được Gotafarm, xã Thụy Vân (Thái Thụy) mở phiên chợ ủng hộ bà con vùng bão, lũ. Chị Bùi Thị Duyên, Giám đốc HTX chia sẻ:



Cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 3 nên thời gian vừa qua HTX phải tập trung khắc phục sự cố sau bão. Nhưng những gì mà Gotafarm bị ảnh hưởng không đáng gì so với người dân vùng lũ. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách nhiều", HTX dự kiến gửi ủng hộ bà con vùng lũ 300 chai men mật, hỗ trợ khắc phục nhanh các triệu chứng về đường ruột. Nhưng khi dọn dẹp xong để quay trở lại sản xuất thì thời điểm trao tặng sản phẩm này đã không còn phù hợp nữa. Vậy nên HTX mở phiên hàng 300 chai men mật cho những ai cần tới sản phẩm này và tất cả số tiền giao dịch phiên hàng được chuyển thẳng về số tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau 1 ngày mở bán, đã có gần 10 triệu đồng thu từ việc bán các sản phẩm được chuyển về số tài khoản của 2 cơ quan trên.

Ở xã Tân Lập (Vũ Thư), ngay sau khi nước lũ rút, ngày 14 - 15/9, Đoàn Thanh niên xã, Công an xã, thôn Tân Đệ cùng đại diện nhà tài trợ đã trao nước, nước rửa chén, tẩy lống máy giặt, nước lau sàn nhà, tẩy nhà vệ sinh, cốc thả bồn cầu tận tay 186 hộ dân đang sinh sống tại khu vực ngoài bến phà cũ thôn Tân Đệ. Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã thông tin: Đây là một túi quà mà tôi nghĩ sẽ rất thiết thực cho các gia đình sử dụng trong và sau lũ.

Đông lòng vượt bão, lũ

Bà Trần Thị Hải, sinh năm 1974, sống một mình ở gian nhà tạm bên bờ sông thuộc thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng (Vũ Thư). Bà yếu sẵn vì bệnh

nan y, nhà có cái lưới duy nhất để kiếm cơm tôm, con cá qua ngày nhưng lũ đã cuốn đi mất, nhà cũng trống huơ, trống hoác sau bão, lũ. Ngậm ngùi nhận quà và 3 triệu đồng tiền mặt từ các cấp bộ đoàn, bà Hải không khỏi xúc động. Số tiền và quà động viên từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các cấp bộ đoàn như liều thuốc giúp bà từ từ ổn định sức khỏe, cuộc sống.

Dự kiến đến tháng 12/2024, 20 lống cá trên sông tại xã Hồng An (Hưng Hà) của gia đình ông Lê Minh Hòa, thị trấn Hưng Hà sẽ cho thu hoạch. Thế nhưng, bão số 3 đã cuốn trôi tất cả niềm hy vọng của gia đình. Ông Hòa chia sẻ: Bão cuốn trôi 100 tấn cá các loại có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá diêu hồng... cùng với nhà kho chứa thức ăn chăn nuôi, trang trại nuôi gà, vịt, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Bây giờ tôi chỉ còn biết cố gắng khắc phục hậu quả, trồng cây vào 1 lống cá duy nhất còn sót lại, được tới đâu hay tới đó. Tôi mong muốn các cấp, các ngành sẽ quan tâm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ để từng bước khôi phục sản xuất.

Để giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều ngày 13/9, tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ để góp phần khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các điểm cầu trong toàn

tỉnh. Tổng số tiền quyên góp được ngay trong chiều ngày 13/9 tại các điểm cầu là trên 184 triệu đồng. Những ngày qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Tính đến 17 giờ ngày 17/9, đã có 39 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh với tổng số tiền 32.953.123.000 đồng; trong đó, đã ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh 23.323.123.000 đồng. Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài đã và đang chung tay góp sức ủng hộ kinh phí, các nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ. Sự ủng hộ này rất thiết thực, phù hợp, kịp thời. Mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi phần quà, mỗi khoản tiền dù ít hay nhiều đều rất trân trọng, đáng quý. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cam kết quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích theo quy định, góp phần cùng với các cấp, các ngành và nhân dân khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các cấp bộ đoàn đã huy động hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả bão, lũ. Tỉnh đoàn đã kết nối liên hệ thu gần 200 tấn chuối cho người dân huyện Hưng Hà; tính đến ngày 16/9, Tỉnh đoàn đã tiếp nhận và trao hơn 30 tấn nhu yếu phẩm, thuốc... cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà đã thành lập Ban vận động tiếp nhận, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Hiện tại, Ban vận động đã tiếp nhận hơn 600 triệu đồng ủng hộ. Từ nguồn tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ động xin ý kiến cấp ủy, đồng thời phân bổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại. Những nghĩa cử cao đẹp trong và sau bão, lũ như minh chứng cho sự đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc, không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để toàn dân cùng nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống.

KUẬN PHÙNG - NGUYỄN TRIỆU